



คณะกรรมการ มร.ลป. จัดการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน

ในการแข่งขัน ฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้เสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิชาการวิชาชีพ มีจิตอาสา สร้างความเข้มแข็ง ความรักและความสามัคคี ให้กับเครือข่ายนักศึกษาครุศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งทักษะวิชาการวิชาชีพครู การประกวดด้านการจัดการเรียนรู้ การประกวดด้านจิตอาสา รวมถึงการประชุมครุศาสตร์วิชาชีพ ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ และการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายครุข่ายจิตอาสา ในการนี้คณบดีครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพในการแข่งขัน ฯ ให้กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฯ ครั้งที่ 12 ต่อไป

โดยในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.วิดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในการร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 11 พร้อมรับชมการนำเสนอแสดงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านชุดการแสดงของนักศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิจิตรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีความสวยงามตระการตา และแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งได้อย่างชัดเจน





มร.ลป. ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหาร ชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง



รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 โดย นายกัมพล ธิติกร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ เป็นประธานการประชุม

การประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกสถานศึกษา ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในการรับรางวัลดีเด่น และพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ในการรับรางวัลนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ดร.วิดา เหล่ามตระกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสู่การเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องผลิตสื่อ ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผศ.ดร.ปณตพันธ์ เกียรติประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวชี้แจงการดำเนินโครงการ

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา และสามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้ รวมถึงเพื่อให้ครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปเผยแพร่และเป็นต้นแบบนวัตกรรมทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภาภรณ์ สืบสุติน พร้อมด้วย นางสาวพิชญา คำปัน และ ดร.กฤติมา มะโนพรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เชิงรุกและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมกับการฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การฝึกปฏิบัติการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวิทยากรประจำกลุ่ม จำนวน 17 ท่าน ที่คอยให้คำปรึกษา นำวิธีการ และเทคนิคกระบวนการใช้สื่อและนวัตกรรมให้กับครูผู้เข้ารับการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 40 คน จากโรงเรียนนาร่อง 20 โรงเรียนพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน





มร.ลป. จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรม "เปิดเส้นทางท่องเที่ยวลำปาง เที่ยวได้ตลอดปี"



เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 อ.อุษา โปสธทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วย อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และ ผศ.ดร.สุพรรณณี คำวาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ที่ปริกษาวิศวกรสังคม ได้จัดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กิจกรรม "เปิดเส้นทางท่องเที่ยวลำปาง เที่ยวได้ตลอดปี" ให้กับนักศึกษาวิชาวิศวกรสังคม สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวนกว่า 40 คน ณ ห้องประชุมธัญญกร ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนา Soft skills ให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคมนำเครื่องมือ ทักษะวิศวกรสังคม ผ่านกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจริงในพื้นที่ สามารถวิเคราะห์ทุนชุมชนด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักรู้ "เห็นคุณค่าในอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคต" รู้จักการสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดลำปาง และรู้จักเลือกการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำแก่นักท่องเที่ยวต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรวาล แก้วนิล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้กับนักศึกษา ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดลำปางต่อไป

สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (สาขาการบัญชี)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ผศ.สนธิญา สุวรรณราช พร้อมด้วย ผศ.จิตติกาณ์ สุริยะสาร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จำนวน 33 คน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 (สาขาการบัญชี) กิจกรรมย่อยที่ 2 โดยการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบบัญชีและงบประมาณ การให้บริการสินเชื่อ โดย คุณทวี มั่นตรง กรรมการและเลขา คุณนันทน์ธัญญ์ ธรรมลังกา ผู้จัดการสหกรณ์พร้อมด้วยฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ

ต่อมา ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทและศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูเมืองของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (ลำปาง) โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณอานนท์ วงศ์ษา Human Capabilities & Engagement Manager และคณะที่มหาวิทยาลัยจาก SCG โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ และส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพในอนาคต





สำนักงานบัณฑิตศึกษา มร.ลป. ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567



รศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงพร อุ๋นจิตต์ และ ผศ.ดร.เนตรดาว หลวงใหญ่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเขตนามรงค์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมในครั้งนี้ ผศ.ปราณี เนรมิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567 โดยได้มีการหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 24 พร้อมทั้งการพิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดย ผศ.ดร.กมลณัฐ พลวัน ประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ส่งมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษาให้กับ ผศ.ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เข้ารับตำแหน่งประธานเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือคนปัจจุบัน

คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย มร.ลป. ลงพื้นที่ตำบลวังแก้ว ให้คำปรึกษาการผลิตผักเคลผง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ผศ.ดร.มยุรี ชมภู อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารสุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.อัญชิษา รุ่งแสง อ.ดร.เทเวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นางสาวปิยนัตย์ รัตนสิงห์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

การลงพื้นที่ในครั้งนี้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อให้คำปรึกษากลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ริมวัง เรื่องการหาความชื้นของผลิตภัณฑ์ผักเคลผง ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผักเคลผงให้นานมากยิ่งขึ้นในอนาคต





คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567



เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร. หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วีรบุษย์ ฤกษ์งาม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสละวง อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แมริม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิจัยอีกด้วย

คณะวิทยาฯ มร.ลป. จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ดังกล่าว เป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียนและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้จัดฐานการเรียนรู้ฟิสิกส์ ได้แก่ ฐานกิจกรรมการต่อวงจรไฟฟ้า วิทยากรโดย ผศ.พิภพ นราแก้ว นายอนุชา ปาลี อ.พิบูลย์ ชยไอร์สวัสดิ์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์





ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน



วันพระราชทานนามราชภัฏ ๑๕ กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนารีอินทนนท์ ชั้น ๔ อาคารบริการวิชาการ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซ้อมพิธีการ ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ขอเชิญร่วมสั่งจองวัตถุมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- เนื้อนวโลหะ ราคา 500 บาท
- เนื้อทองแดง ราคา 200 บาท

สั่งจองวัตถุมงคลได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054237399 ต่อ 6701-2 ในวันและเวลาราชการ
- ชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี 024-1-89972-2 ธนาคารกรุงศรี สาขา เชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกษตร เชียงใหม่ สาขาพัฒนาจังหวัดลำปาง

ห้ามสูบบุหรี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเป็นมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ **100%**
ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท

ITA 2024 TRANSPARENCY WITH QUALITY
โปร่งใสอย่างมี**คุณภาพ**
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พิธีกรรมทางศาสนา
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์คณะครุศาสตร์
กิจกรรมบูรณาการ
รายวิชา การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 2
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาภาษาจีน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับฟรีของที่ระลึก
ภายในงานมีของรางวัลอีกมากมาย
ผู้ที่เข้าร่วมงานรับชมกิจกรรม 3 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์คณะครุศาสตร์
กิจกรรมบูรณาการ
รายวิชา การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
"ราชภัฏลำปางร่วมใจ หนึ่งหยดโลหิตให้
शलมหายใจเพื่อนมนุษย์"
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (ครั้งที่ 2)
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หมายเหตุ นักศึกษาที่บริจาคสามารถแจ้งขอรับชั่วโมงกิจกรรม
และชั่วโมงจิตสาธารณะ **อย่างละ ๑ ชั่วโมง**

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
ประกวดคลิป TikTok
หัวข้อ **ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด**
เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกวดด้วย
ส่งผลงานคลิป TikTok ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที
เพื่อส่งเสริมให้บริการศูนย์วิทยบริการ
เงินรางวัลรวมกว่า **3,700** บาท
พร้อมเกียรติบัตร
**เริ่มสมัครและส่งผลงาน
บัดนี้-31 มี.ค.67**